



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยเดินทางแก้ไขปัญหาคาแฟเดือดร้อนให้เกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์กระตุ้นให้ช่วยรักษาอาชีพพระราชทานไว้คู่ประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีตัวแทนสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ เข้าร่วมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคนมว่าเป็นอาชีพพระราชทานที่ควรรักษาให้อยู่คู่ประเทศไทย พร้อมเร่งสร้างตลาดแท่นสหกรณ์ โดยการร่วมกันสร้างตราสินค้านมสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจสหกรณ์โคนม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ว่า การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ จำนวน 160 คนเข้าร่วมเพื่อหารือถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคาแฟเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งการที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้รวมตัวเป็นชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัดขึ้นมา ก็เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มพลังและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกร จึงอยากให้สหกรณ์โคนมที่เป็นสมาชิกส่งผู้แทนเข้ามาเป็นปากเสียงในชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเดินทางในการแก้ไขปัญหาคาแฟ รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในฐานะชุมนุมฯ เป็นองค์กรนำของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นม ได้รับผลกระทบหรือไม่ และจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร เพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์โคนม ขอให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ เป็นองค์กรตัวแทนในการขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ในการผลักดันธุรกิจของโคนมให้ก้าวหน้า

อาชีพเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน หลายครั้งที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีรับสั่งถึงความเป็นห่วงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือ ดูแลและแนะนำการดำเนินงานให้กับสหกรณ์โคนมในพื้นที่ต่าง ๆ เพราะการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับคนไทย พระองค์พร้อมจะทุ่มเทและทำทุกอย่างให้อาชีพนี้อยู่กับประเทศไทย จึงขอฝากให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และขอให้มีความตั้งใจจริงในการช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจการโคนมให้มีความเจริญก้าวหน้าและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อองค์กรร่วมกัน

“สิ่งที่ฝากเตือนคือการสร้างตลาดนม สหกรณ์โคนมควรหันมาพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างตราสินค้านมสหกรณ์ ให้คนได้รู้จักและยอมรับในคุณภาพนมของสหกรณ์ แทนที่จะต้องพึ่งพาโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตลอด เพราะหากมีการยกเลิกนโยบายดังกล่าว อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น วันนี้ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์ อิมเมจ ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์นม 70 % ที่ส่งเข้าสู่ตลาด ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์โคนม ฉะนั้น ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ทุกศูนย์จะต้องได้มาตรฐาน GAP เพราะนมเป็นอาหารที่เสี้ง่าย หากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบขาดสุขลักษณะที่ดี จะมีปัญหาต่อคุณภาพนม ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้แจ้งว่า การได้ส่งเสริมมาตรฐาน GAP แก่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70-80 % ของจำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้จนครบทุกแห่งในระยะเวลาอันใกล้นี้” นายสมชาย กล่าว